



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ , สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ
สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรอัตราตำแหน่ง และเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก และให้จัดส่งคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพร้อมบัตรประวัติของผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากได้ตรวจสอบคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแล้ว พบว่า ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาจัดสรรงบประมาณของครูผู้ดูแลเด็ก ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร.๐๕๔-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๑๗
โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๑๙



ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๒๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งหนังสือจัดสรรอัตราตำแหน่ง และเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก และให้จังหวัดรวบรวมคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพร้อมบัตรประวัติของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง นั้น

ขอเรียนว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบคำสั่ง และทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแล้ว พบว่า ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวฯ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาจัดสรรงบประมาณของครูผู้ดูแลเด็ก ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖



สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการกรมเยาวชน
โทร ๐-๒๒๕๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๒, ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๕๖